

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## ฉบับวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

### คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ฟื้นฟูข้าวหลังน้ำลด



น้ำท่วมอีสาน นาข้าวอยู่ในระยะกล้าและแตกกอได้รับความเสียหาย กรมการข้าวห่วงใยชาวนา มีคำแนะนำในการดูแลต้นข้าวหลังน้ำลด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้คำแนะนำ ถ้า นาข้าวถูกน้ำท่วมขังน้อยกว่า 3 วัน ข้าวยังไม่ตาย ไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวใหม่ หลังฝนหยุดตกให้เร่งระบายน้ำออกจากแปลงนาให้อยู่ในระดับต่ำ หลังจากนั้นใส่ปุ๋ย

ในอัตราต่ำเร่งให้ข้าวแตกกอและมีใบใหม่ แล้วดูแลข้าวตามคำแนะนำปกติ แต่ถ้า น้ำท่วมนามิดยอดต้นข้าว นานมากกว่า 3 วัน ข้าวตายเสียหายโดยสิ้นเชิง ต้องปลูกใหม่ทดแทน มีให้เลือก 2 กรณี

1.กรณีสามารถระบายน้ำออกจากแปลงได้เร็ว ควรปลูกข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสงพันธุ์เดิม และวันปลูกที่เหมาะสม ต้องไม่เกินวันที่ 12 ส.ค.60 เพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวปลาย พ.ย. ถึงต้นเดือน ธ.ค. ควรไถเตรียมดินทำเทือกแปลงนาใหม่ ใช้วิธีการหว่านน้ำตม อัตราเมล็ดพันธุ์ไร่ละ 15 กก. และใช้เทคโนโลยีการผลิตตามคำแนะนำของกรมการข้าว...แต่อย่างไรก็ดี ผลผลิตจะลดลงประมาณ 20% เนื่องจากปลูกช้ากว่าปกติ

2.กรณีระบายน้ำออกจากแปลงได้ยาก จำเป็นต้องปลูกหลัง 12 ส.ค.60 ให้ปลูกข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น ข้าวเหนียว กข 10, สันป่าตอง 1 ส่วนข้าวเจ้า ต้องเป็นพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง 100-110 วัน และทนทานต่ออากาศหนาวเย็น อย่าง กข 61, กข 57, ชัยนาท 1 เมื่อระดับน้ำลดลงให้เร่งเตรียมดินและปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ำตมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตตามคำแนะนำของกรมการข้าวเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ก่อนปลูกข้าวรอบใหม่ทดแทน ชาวนาควรตรวจสอบชนิดพันธุ์และปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการจากหน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่ หรือแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีอื่นๆใกล้บ้าน และเมื่อปลูกแล้ว ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้กล้า ที่อาจจะระบาดกับข้าวปลูกใหม่หลังน้ำลดด้วย

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือ โทร.สอบถามสายด่วนหมอข้าวได้ที่ 1170 กรมการข้าวพร้อมที่จะให้คำแนะนำเป็นเพื่อนคู่คิดกับชาวนาเสมอ

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

### โลกธุรกิจ - ดัชนีศก.ฐานรากুব ห่วงของแพง-ค่าครองชีพสูง



นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาส 2 ปี 2560 ของ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ว่า ศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศ จำนวน 1,903 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี GSI ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ระดับ 46.3 ปรับลดลงจากไตรมาส 1 ที่อยู่ระดับ 47.2 เนื่องจากประชาชนระดับฐานรากรู้สึกว่าการะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูง ทำให้ระมัดระวังการใช้จ่าย

ขณะที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม สำหรับ GSI ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า ประชาชนระดับฐานราก มีมุมมองที่ดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.4 เนื่องจากความคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ เทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการออม และโอกาสในการหางานทำ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนด้านความสามารถจับจ่ายใช้สอย ความสามารถในการชำระหนี้สิน การหารายได้ และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่า ประชาชนระดับฐานราก มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ด้านความสามารถ ในการชำระหนี้สิน การออม และโอกาสในการหางานทำ ส่วนด้านการหารายได้ และภาวะเศรษฐกิจนั้นทรงตัว

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากมาตรการจากภาครัฐที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการขยายตัว และแนวโน้มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ ยังได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินในรูปแบบ Digital Banking ของประชาชนฐานรากทั่วประเทศ จำนวน 1,768 ตัวอย่าง โดยเมื่อสอบถามถึงลักษณะ

การใช้บริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานราก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด 96.9% ใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ด้วยตนเอง มีเพียง 3.1% เท่านั้นที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านบุคคลอื่น

ส่วนช่องทางหลักในการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชนระดับฐานราก พบว่า 3 อันดับแรก ใช้บริการผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ ATM 68.8% ผ่านสาขาธนาคาร 59% และผ่านเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ 38% โดยธุรกรรมทางการเงิน ที่ประชาชนระดับฐานรากส่วนใหญ่ ใช้บริการ คือ การถอนเงิน การฝากเงิน/ ฝากสลากฯ/ฝากเช็ค และบริการโอนเงินระหว่างบัญชี มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้บริการชำระสินค้า/ค่าบริการต่างๆ และสอบถามยอดเงินในบัญชี

อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน Mobile และ Internet Banking ในอนาคตกับกลุ่มที่ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้บริการ พบว่า 40% ไม่สนใจที่จะใช้เนื่องจากคิดว่าไม่มีความจำเป็น ไม่มีความรู้ในการใช้งาน และเห็นว่าการใช้งานยุ่งยาก มีเพียง 25.6% ที่จะเลือกใช้บริการในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า ได้สั่งการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ซึ่งมีคลังจังหวัดของบัญชีกลางเป็นประธาน เร่งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อคิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดเป็นการด่วน เนื่องจากเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัด ยังยากลำบากรายได้น้อยไม่พอใช้จ่าย ทำให้รู้สึกว่าการเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีขึ้น ทั้งที่การขยายตัวเศรษฐกิจภาพรวมขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

### คอลัมน์เกษตรบูรณาการ : ลุ้นกันต่อไปเอาใครมาวางระบบเกษตรฯ

ต้องบอกว่าลุ้นกันตัวโก่งมาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน ในส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ หลังจากทีมว.เกษตรฯ “พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ” มีการเขียนร่วรงจากกระทรวงเกษตรฯ ปลดปลัด “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ออกจากตำแหน่ง หลังจากมีข่าวว่ากระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงที่โลกล้มทำงานไม่เข้าตา เมื่อโพลล์หลายโพลล์ออกมาบอกว่ากระทรวงเกษตรฯ เป็นอันดับต้นๆ ที่ไร้ผลงาน

ซึ่งเมื่อถูกโหวตออกจากตำแหน่งท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯ ก็ออกมาบรรยายเอกสาร แจงในโซเซียลให้กับกลุ่มข้าราชการว่า ตลอดเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ท่านทำอะไรไว้บ้าง ซึ่งก็ตามคาดมีทั้งภาพและเอกสารที่บรรจงพิมพ์สรุปใจความว่า ข้าราชการมาตลอด ไม่เคยหยุด เสาร์-อาทิตย์ ก็ยังทำงาน แบบว่า “ป้าต๊ะโธ่ อะไรจะขยันปานนั้น” แต่ผลงานมันดันไม่เข้าตาสังคม งานนี้ต้องบอกว่า โถ่ๆๆๆๆๆ ก็ท่านไปไหนมาไหน ปิดข่าวกันให้แซด....ข่าวก็ไม่มีให้เห็น วันเสาร์อาทิตย์ แอบท่อมๆ เดินดงลงทุ่งแบบไร้จุดมุ่งหมายใครเล่าเขาจะรู้ว่าท่านทำงาน และที่สำคัญ ใครจะบอกจะเตือนอะไร ท่านก็รับบทพระเอกในนิยายไปเสียหมด โลกสวยว่า ตนเองเก่งและคุมคนอยู่ แต่หาู้ไม่ คนเกษตรส่วนใหญ่เขาเดินก้มหน้าแทบไม่ได้ เพราะเขี้ยวลากดิน ว่ากันว่า วันใดในทีประชุม ถ้าปลัดผนเป็นประธาน แทนรมว.วันนี้เลือดซิบ ยังจะมาบอกว่าเอาอยู่ แต่เอาหละวันคืนย่อนคืนไม่ได้ อย่างไรก็ตามก็คงเป็นบทเรียนกับใครหลายคน นะขอรับ ชีวิตต้องเดินหน้า

สัปดาห์นี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่า ใครจะเข้ามานั่งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯที่ได้มาอย่างยากเข็ญ เพราะที่ผ่านมา มีการลุ้นกันยกใหญ่ว่า ปลัดคนใหม่ จะ“ลิง”หรือ“เสือ” เพราะส่ง“เสือ”เข้าไปในสัปดาห์แรก

ก็กินแห้วกลับมา เพราะมีคนบอกว่า มีรอยเลือดติดไปด้วย เพราะคดีของ“เสื่อ”ยังมีเยื่อที่รอให้เคลียร์ งานนี้จึงถูกโหวตออกและตามมาด้วยการส่ง “ลิง” เข้าไปแทนว้างั้น และก็แหว่อีกว่า ที่ผ่านมามีฝูงลิงไปฉลองกันยกใหญ่ สุดท้ายก็แห้ว ส่วนจะแห้วจริงหรือไม่ ลุ้นกันต่อในสัปดาห์นี้ เพราะใต้โลกสีเขียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะว่า ถึงวันนี้เริ่มมีชื่อแพลมๆ ออกมาว่า “พีหมี” จะหวนคืนสังเวียนยุทธจักรเกษตรอีกครั้ง จะเข้มแข็งแค่ไหน ต้องมารอลุ้นกัน เพราะเฮียหมีคนนี้ เคยทำงานเข้าชากับทางทีมสีเขียวมาก่อน และที่สำคัญ รู้ว่าคนในกระทรวงเกษตรฯใครเป็นใครแบบรู้ไส้รู้พุง งานนี้หากเป็นจริงดังว่า งานที่เงอะๆ ะๆ ึ่งๆกั๊กๆกั๊กๆ มันน่าจะเข้าตาเสียที

และที่สำคัญไปกว่านั้นมันน่าจะหมดยุคที่จะหาแพะ อ่างคนกระทรวงเกษตรฯทำงานไม่เข้าตาต้องใจ รัฐมนตรีเสียที เพราะแหว่กันว่า ท่านๆอธิบดีที่กำลังจะถูกปรับออกจากตำแหน่งที่ไม่รวมเกษียณอายุราชการส่วนใหญ่ ล้วนเป็นกรมที่รมช.ดูแล และส่วนใหญ่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับท่านรมช. สมัยหนึ่งแถวพาณิชย์มาก่อน จึงทำอะไรไม่ถูกตาต้องใจ ไม่มีข่าวไม่มีผลงานหากมองให้ลึกถึงแก่นแท้ ต้องบอกว่าวันนี้สังคมแทบไม่รู้ว่าใครคือ รมช.เกษตรฯ เพราะอะไร ไปคิดดูกันเองนะขอรับว่า ทำไมไม่มีข่าวของรมช. ว้างๆ ลองทำโพลล์ถามสังคมดู เผื่ออะไรกระจ่างมากขึ้น จะได้ไม่ต้องหาแพะ ย้ายคนโน้นคนนี้

ราชดำเนิน

### แปลงใหญ่มันสำปะหลังลพบุรีทำเกษตรพึ่งตนเอง ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิตเฉลี่ย 12.5 ตัน/ไร่

ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โชว์แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ผลผลิตเฉลี่ย 12.5 ตัน/ไร่ ภายใต้การบริหารจัดการผลผลิตแบบพึ่งพาตนเอง ด้วยการใช้ระบบน้ำหยดและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พร้อมผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองในชุมชน



นางทิพาเอ โปรงแสง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี กล่าวว่า แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ได้ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 6,276.25 ไร่ เกษตรกร 306 ราย ก่อนหน้าที่รัฐบาลจะมีนโยบายรวมแปลงใหญ่ เกษตรกรในพื้นที่หนองม่วงค่อนข้างมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่ง มีการพูดคุยถึงปัญหาด้านการเกษตรกันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ภายหลังมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ก็มีหน่วยงานของภาครัฐอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบรวมแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำเกษตรในทางที่ดีขึ้น

ซึ่งปัจจุบันสมาชิกกลุ่มดังกล่าวมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกัน มีการนำระบบน้ำหยดมาใช้ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พร้อมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยที่สูงขึ้นจาก

เดิม 1-2 เท่า จากเดิมที่ได้ผลผลิตเพียง 4 ตัน/ไร่ แต่ถ้าใช้ระบบน้ำหยดจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 8 ตัน/ไร่ และถ้าใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็จะทำให้ได้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 10-12.5 ตัน/ไร่ ทำให้ขณะนี้เกษตรกรสามารถผลิตมันสำปะหลังที่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูงขึ้น

“เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ระบบน้ำหยดจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ด้วย ต.ดงดินแดง เรามีธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านหน่วยประคอง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เป็นแหล่งทุนสำคัญในการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน จึงทำให้เกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้มีความได้เปรียบพื้นที่ในเรื่องของแหล่งทุน ส่งผลให้การพัฒนาอาชีพมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับสมาชิกกลุ่มเน้นการผลิตมันสำปะหลังตามนโยบายรัฐ “รวมกันปลูก รวมกันซื้อ รวมกันขาย” จึงทำให้สามารถซื้อปัจจัยการผลิตอื่นๆ ได้ในราคาที่ถูก อาทิ ปุ๋ยเคมี ทางกลุ่มจะรวมกันซื้อแม่ปุ๋ยมาเพื่อใส่ในแปลงมันสำปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่น้อยลง” นางทิพาเอกกล่าว



นางทิพาเอกกล่าวต่อว่า ปัจจุบันตนปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 92 ไร่ เป็นที่ของตัวเอง 60 กว่าไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่เช่า พร้อมกันนั้นก็จะมีการทำเกษตรผสมผสานด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปโดยตนนั้นจะปลูกมัน สลับกับข้าวและอ้อยไปมาเพื่อลดปัญหาเรื่องโรคแมลง ทำสวน เลี้ยงปลา เป็นต้น นอกจากนี้ในฐานะประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังแล้ว ตนยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญก็คือ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่คอยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้กับเกษตรกร มีการฝึกอบรมการทำสารชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในแปลงพืชต่างๆ มีการพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการทำเกษตรของสมาชิกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย